



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. 'เกษตรกร'หนีลด-รายได้ขยับ สศก.ชี้โอนิสงส์มาตรการช่วยเหลือรัฐ-ผลผลิตพุ่ง	แนวหน้า
2. ราคาผลปาล์มสดดีไม่เลิก กระทรวงพาณิชย์เล็งต้นปีหน้าถึงกลับสู่ปกติ	ไทยรัฐ
3. เคาะ3มาตรการอุ้มยาง ควัก2หมื่นล้านช่วยผู้ประกอบการแปรรูป	โพสต์ทูเดย์
4. เพิ่มสินเชื่อซื้อขาย 2 หมื่นล้าน "บีกตุ" ขออย่ากดดันชูแก้ปัญหาทั้งระบบ	ไทยรัฐ
5. 'ตุ'ลั่นอย่ากดดันแก้ราคายาง	ไทยโพสต์
6. More state aid for rubber approved	Bangkok Post
7. คอลัมน์ คอฟฟี่เบรก: 3แรงแข่งขัน	มติชน
8. คอลัมน์ ตรวจสอบการบ้าน: 'รมต.ป้ายแดง'กับงานคืนสุขเกษตรกร	เดลินิวส์
9. ลุยขับเคลื่อนกบภ.แก้งานบีกตุฟุ้ง61ปีของชาวไทย	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์ คนตามข่าว: นิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ	มติชน
11. ปล่อยสินเชื่อ2หมื่นล้านเพิ่มแปรรูป เคาะ3มาตรการแก้ราคายาง	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13385 หน้า : 8(บน)

หัวข้อ : เกษตรกรหนี้ลด-รายได้ขยับ สศก.ชี้อานิสงส์มาตรการช่วยเหลือรัฐ-ผลผลิตพุ่ง

‘เกษตรกร’หนี้ลด-รายได้ขยับ

■ สศก.ชี้อานิสงส์มาตรการช่วยเหลือรัฐ-ผลผลิตพุ่ง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดว่า ทิศทางรายได้เกษตรกรปี 2560 เมื่อพิจารณาจากดัชนีรายได้เกษตรกร มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จากผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ขางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ต่างๆ และกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง โดยดัชนีรายได้เกษตรกรในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 156.50 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ถึงร้อยละ 7.98 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 9.69 จากแผนการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกภูมิภาคของประเทศสามารถทำการเพาะปลูกได้เพิ่มขึ้น และยังมีน้ำต้นทุนเหลือเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรฤดูแล้งปี 2561

ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปี 2560 พิจารณาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ขางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โครงการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร การขยับช่วงการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งโครงการและมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้เข้าไปมีส่วน

ช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำตัวเล็กน้อยเพียง 1.6 จากการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่รัฐบาลได้เข้าส่งต่างๆ รัฐบาลได้เร่งรัดเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งเป็นการเฉพาะหน้า การชดเชยความเสียหาย และการฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพผ่านมาตรการต่างๆ ใช้หลักการลดนำ อาทิ โครงการ 9101

หากมองหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรปี 2560 จากการสำรวจของ สศก. เบื้องต้นพบว่า มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปี 2559 โดยหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 40 เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอการจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางกรขยายตัวของภาคเกษตรโดยรวม และสอดคล้องกับรายได้เงินสดทางการเกษตรของครัวเรือนปี 2560



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : 'ราคาผลปาล์มสดดิ่งไม่เลิก กระทรวงพาณิชย์เล็งต้นปีหน้าถึงกลับสู่ปกติ

วันที่ : เสาร์ 16 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 21879 หน้า : 8(บน)

ราคาผลปาล์มสดดิ่งไม่เลิก

● กระทรวงพาณิชย์เล็งต้นปีหน้าถึงกลับสู่ปกติ

ชาวสวนกุ่มขมับเจอราคาหน้าลานเทบางจังหวัดเหลือแค่ 2.7-2.9 บาท ขณะที่ "พาณิชย์" คาดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเข้าสู่ภาวะปกติต้นปี 2561 หลังผลักดันการส่งออกช่วง 3 เดือน 2 แแสนตัน และให้พลังงานเพิ่มรับซื้อผลิตไบโอดีเซลพร้อมกุ่มขมับลักลอบนำเข้าชายแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ โดยล่าสุด ผู้ส่งออกได้รายงานแผนการส่งออกในช่วงเดือน ธ.ค.2560-ม.ค.2561 จะส่งออกได้ประมาณ 130,000 ตัน และในเดือน ก.พ.อีก 70,000 ตัน รวมเป็น 200,000 ตันตามเป้าหมายการผลักดันส่งออก ส่วนกระทรวงพลังงานจะช่วยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล 100,000 ตันและเร่งเพิ่มกำลังการผลิตไบโอดีเซลให้เต็มศักยภาพ ซึ่งทั้ง 2 มาตรการคาดว่าจะทำให้เกษตรกรขายผลปาล์มได้ในราคาสูงขึ้น

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ภายในต้นปี 2561 คาดว่าสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบในสต็อกของไทยที่มีมากถึง 519,000 ตัน หรือเกินระดับปกติที่ควรมี 200,000-300,000 ตันจะคลี่คลาย โดยราคาผลปาล์มน่าจะสูงขึ้นหลังจากที่กระทรวงได้แก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นสต็อกทั้งในด้านการผลิตและการส่งออก และขอความร่วมมือกระทรวงพลังงานให้เพิ่มปริมาณการใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซลให้มากขึ้น

โดยล่าสุด ผู้ส่งออกได้รายงานแผนการส่งออกในช่วงเดือน ธ.ค.2560-ม.ค.2561 จะส่งออกได้ประมาณ 130,000 ตัน และในเดือน ก.พ.อีก 70,000 ตัน รวมเป็น 200,000 ตันตามเป้าหมายการผลักดันส่งออก ส่วนกระทรวงพลังงานจะช่วยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล 100,000 ตันและเร่งเพิ่มกำลังการผลิตไบโอดีเซลให้เต็มศักยภาพ ซึ่งทั้ง 2 มาตรการคาดว่าจะทำให้เกษตรกรขายผลปาล์มได้ในราคาสูงขึ้น

"ขณะนี้ผลปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้ อยู่ที่ กก.ละ 3.3-3.4 บาทในเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ไม่ได้ลดลงไปเหลือ กก.ละ 2.8-2.9 บาท ซึ่งราคานี้น่าจะเปอร้เซ็นต์น้ำมันไม่ถึง 18% โดยกระทรวงพยายามผลักดันให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกขายเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป เพราะจะขายได้ราคาสูงขึ้น"

ส่วนนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า กรณีที่ชาวสวนปาล์มน้ำมันจ.ตรัง ให้อธิบดีเร่งแก้ปัญหาการค่าน้ำมันปาล์มตกต่ำนั้น ยืนยันว่ากระทรวงกำลังแก้ไขปัญหาลูก โดยในเรื่องการผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มนั้นกระทรวงได้สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกการส่งออก เช่น การขนส่งน้ำมันปาล์มและเรือที่ใช้ในการส่งออกและให้องค์กรคลังสินค้า (อคส.) ทารือกับเกษตรกรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกำหนดแนวทางการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่ดีขึ้น โดยเน้นการผลิตปาล์มคุณภาพ

ทั้งนี้ ปัจจุบันผลปาล์มทะเลาะเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% กก.ละ 3.2-3.3 บาท และน้ำมันปาล์มดิบ กก.ละ 19 บาท ลดลงมากเพราะภาวะการค่าน้ำมันปาล์มดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปี 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 13.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.30% คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.37 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศทรงตัวที่ 2.06 ล้านตัน จึงมีผลผลิตเกิน 309,000 ตัน เมื่อรวมกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือเมื่อต้นปี 2560 จึงทำให้สต็อกคงเหลือมีสูง

นอกจากนี้ กระทรวงยังได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคง (ทหาร) และกระทรวงการคลัง โดยให้กรมศุลกากรเพิ่มความเข้มงวด กวดขัน ตรวจสอบ ปรามปรามการลักลอบนำเข้าและนำผ่าน หรือผ่านแดนน้ำมันปาล์ม ทั้งทางบกและทางทะเลอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศ.



▶ เคาะ3มาตรการอ้อยยาง
ปล่อยสินเชื่อกว่า2หมื่นล้าน

A2

เคาะ3มาตรการอ้อยยาง

คว้า2หมื่นล้านช่วยผู้ประกอบการแปรรูป ต้นเข้าक्रम.สัปดาห์หน้า

โพสต์ทูเดย์ - กนย.อนุมัติ 3 มาตรการ แก้ไขปัญหาการค้ายางพาราคาตกต่ำ ชงเข้า ครม.สัปดาห์หน้า

นายภุชญา บุญราช รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ มาตรการแก้ไขปัญหาการค้ายางพารา 3 มาตรการ โดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้

สำหรับมาตรการทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ อนุมัติวงเงินสินเชื่อวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อขายยางแห้งไปใช้เพื่อการแปรรูป โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% วงเงินงบประมาณในการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 600 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีความต้องการใช้ยางพาราประมาณปีละ 5-6 แสนตัน การให้สินเชื่อนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณ

การใช้ยางพาราในประเทศได้

ด้านมาตรการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ขอสรุปจากหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการใช้ยางเพิ่มเป็น 1.8 แสนตัน จากเดิมที่มีความต้องการใช้เพียง 8-9 หมื่นตัน ทั้งในส่วนของกระทรวงคมนาคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเฉพาะในส่วนของโครงการสร้างและซ่อมแซมถนนที่สามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตยางพาราได้ในสัดส่วน 3-20%

“โครงการเหล่านี้มีงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ อยู่แล้ว โดยในการใช้ยางพาราในส่วนนี้จะมีกำหนดในที่โออาร์ว่าให้มีการซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อไม่ให้มีการเวียนเอายางพาราเข้ามาขาย” นายภุชญา กล่าว ขณะที่มาตรการสุดท้าย คือ มาตรการงดการกรีดยางในพื้นที่ส่วนราชการทั้งหมดเป็นเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 2561) ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางพาราอยู่ประมาณ 1.2 แสนไร่

คาดว่าช่วยลดปริมาณได้ประมาณ 5,000 ตัน และเชิญชวนให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยมีเป้าหมายอีก 2 แสนไร่ โดยรัฐจะจ่ายเงินชดเชยให้รายละ 4,000 บาท/ไร่ ไม่รวมกับเงินที่ กยท. เคยสนับสนุนให้มีการโค่นต้นยางพาราไร่ละ 1.6 หมื่นบาท/ไร่

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางผลิตภัณฑ์ยางวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท มีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าโครงการได้ในเดือน ม.ค. 2561 นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้น้ำยางพาราเพิ่มขึ้นสามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อยางพาราเพิ่มขึ้นได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือการแก้ไขปัญหาการค้ายางพาราในหลายประเด็น ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

ผู้ประกอบการ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และได้หารือร่วมกัน มาตรการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีงบประมาณจำนวนหนึ่งให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการขาดเซย ดอกเบี้ยในการหาเงินทุนต่างๆ โดยจะเสนอมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาต่อไป

“รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งระบบ แต่อย่าเร่งรัดนักเลย การแก้ไขปัญหาจะค่อยๆ ดีขึ้น เพราะการแก้ปัญหานั้นจะให้หรือหว่าคงเป็นไปได้ เนื่องจากราคายางพาราผูกพันกับท้องตลาด มีผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ ยางพาราโลก แม้เราจะมียางพารามากหรือมียางพาราที่ดีที่สุดในโลก แต่ยางก็คือยาง โดยหลายภาคส่วนก็พยายามลดต้นทุน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีปัญหา เขาจึงได้มีความพยายามที่จะปลูกยางพาราในพื้นที่อื่น ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกลงกว่า แม้คุณภาพจะน้อยลงก็ไม่เป็นไร ซึ่งจะเป็นปัญหาของเราในอนาคต” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว ■

เพิ่มสินเชื่อบ้าง 2 หมื่นล้าน

● "บิ๊กตุ" ขอยกคัดค้านชูแก้ปัญหาทั้งระบบ

"บิ๊กตุ" คาดสถานการณ์ราคายางจะดีขึ้น วอนอย่าเพิ่งเร่งรัดคัดค้านเกาะ
มาตรการแก้ยางราคาตกต่ำ ครม.สัปดาห์หน้า เพิ่มวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท
ให้ผู้ประกอบการรับซื้อยาง โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% และเพิ่มวงเงินพิเศษ
อีก 4,000 บาทต่อราย ให้ชาวสวนที่โค่นยางเก่าและปลูกยางใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ว่า ที่ประชุม
ได้หารือการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในหลาย
ประเด็น ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
และผู้ประกอบการ คิดว่าการแก้ไขปัญหาจะค่อยๆ
ดีขึ้น แต่จะให้หรือหากเป็นไปได้ เนื่องจาก
ราคายางพาราผูกพันกับตลาดโลกแม้ประเทศไทย
จะมียางพารามาก หรือมียางพาราที่ดีที่สุดในโลก
แต่ประเทศอื่นก็พยายามลดต้นทุนจึงได้มีความ
พยายามที่จะปลูกยางพาราในพื้นที่อื่น ซึ่งมีต้นทุน
ที่ถูกกว่าแม้คุณภาพจะน้อยลงไปก็ไม่ได้ให้ความ
สำคัญ ซึ่งจะเป็ปัญหาของไทยในอนาคต โดย
รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งระบบ
อย่างไรก็ตาม อย่าเร่งรัดคัดค้านเลย ทั้งนี้ จะเสนอ
มาตรการแก้ไขปัญหายางพาราให้ที่ประชุม ครม.
พิจารณาต่อไป

ด้านนายฤทธิชัย บุญราช รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมอนุมัติแนวทางแก้ไข
ปัญหาราคายางพารา โดยเพิ่มวงเงินชดเชยดอกเบี้ย
ไม่เกิน 3% ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าไปรับซื้อยาง
แห้ง ภายใต้สินเชื่อก่อนใหม่ 20,000 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นเงินที่รัฐต้องชดเชยดอกเบี้ย 600 ล้าน
บาท มีเป้าหมายอุดหนุนยางแห้งออกจากตลาด
100,000 ตัน หรือเกือบ 80% ของยางแห้งทั้งหมด
ซึ่งแตกต่างจากวงเงินสินเชื่อก่อน 10,000 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ที่ให้ผู้ประกอบการใช้คูดัชนียาง ซึ่ง
รัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% เช่นกัน และใช้เต็มวงเงิน
แล้ว โดยผู้ประกอบการที่รับซื้อยางแห้งกลุ่มนี้
ถือเป็นนักธุรกิจระดับกลางมีความต้องการใช้
ยาง 500,000-600,000 ตันต่อปี

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมอนุมัติให้เงินช่วย
เหลือชาวสวนยางที่โค่นต้นยางเก่าและปลูกต้นยาง
ใหม่เพิ่มอีก 4,000 บาทต่อราย จากเดิมที่ได้รับ
เงินอยู่แล้ว 16,000 บาทต่อไร่ รวมแล้วจะใช้เงิน
อีก 80 ล้านบาท โดยนำเงินจากกองทุนพัฒนา
ยางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายให้
อีกทั้งมีประเด็นที่เพิ่มเติมมาอีกคือ ความชัดเจน
ของการใช้ยางพาราของส่วนราชการ จากเดิมมี
ปริมาณ 70,000-80,000 ตัน แต่ข้อมูลล่าสุด
ทุกกระทรวงมีความต้องการใช้ยางพารา 180,000
ตัน ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200,000 ตัน
โดยแต่ละกระทรวงจะใช้งบที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีหลายหมื่นล้านบาทแต่
ไม่ใช่เป็นเงินที่มาซื้อยางพาราอย่างเดียวแต่รวม
ไปถึงค่าหิน ค่าทราย ส่วนวงเงินที่ใช้ซื้อยางพารา
นั้นจะอยู่ที่ 3-20% ของวงเงินดังกล่าว ที่ประชุมได้
เน้นย้ำให้ส่วนราชการทำสัญญากับบริษัทก่อสร้าง
จะต้องรับซื้อน้ำยางจากทางการยางแห่งประเทศไทย
เท่านั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นน้ำยางใหม่
ไม่ใช่เอาน้ำยางเก่ามาขาย

นอกจากนี้ให้ขยายระยะเวลาของโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อก่อนใหม่วงเงินให้ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ยาง 15,000 ล้านบาท ซึ่งได้ใช้ไป 8,000
ล้านบาท จึงขยายระยะเวลาของวงเงินส่วนที่เหลือ
อีก 6,000 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน ม.ค.2561 เป็นต้น
ไป ซึ่งโครงการนี้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3%
เช่นกัน ส่วนการลดพื้นที่การกรีดยางระหว่าง
เดือน ม.ค.-มี.ค.2561 จะดำเนินการในสวนยาง
พาราที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐบาล ทั้งกรมป่าไม้และ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

“มาตรการทั้งหมดนี้จะเข้าสู่ที่ประชุม ครม. วันที่ 19 ธ.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นมาตรการเฉพาะหน้าที่จะทำให้เกษตรกรขายพาราได้ไม่ต่ำกว่าทุน ส่วนมาตรการระยะกลางและระยะยาวจะต้องลดพื้นที่การปลูกและปรับเปลี่ยนอาชีพ”

ด้านนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาราคายางในระยะต่อไป หลายฝ่ายได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้เช่น รัฐสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงงานแปรรูปยางขนาดใหญ่จังหวัดละ 1 โรงงาน เพื่อแปรรูปยางพาราช่วยลดปริมาณยางพาราเข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท.และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้กยท.ถือหุ้นไม่เกิน 50% จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อซื้อขายยางในตลาดหวังลดปริมาณของยางพาราในตลาด โดยไม่พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง.

'ตุ๋' ลั่นอย่ากดดันแก้ราคายาง

ทำเนียบฯ ● นายกษ โวยบางฝ่ายนำราคายางโงกการเมือง บอกล่ามกดดัน จำเป็นต้องลดพื้นที่การปลูก รว.เกษตรฯ เผยให้อีก 4 พันบาทต่อไร่ จูงใจโคนันเก่าปลูกต้นใหม่ ย้ำรัฐจริงใจแก้ปัญหา

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 15 ธ.ค. มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมว่า ยางพาราเป็นสินค้าสำคัญของประเทศไทย มีผู้ที่อยู่ในวงจรและห่วงโซ่นี้เป็นจำนวนมาก ทุกคนต้องพยายามทำให้ปัญหาทางการเกษตรหลุดพ้นจากปัญหาการเมือง ต้องหามาตรการที่ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายผู้ประกอบการหรือเกษตรกรยอมรับ รัฐบาลต้องการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครบวงจร ไม่ยอมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำให้เกิดความไม่เป็นปกติในเรื่องของการบริหารจัดการแผ่นดินในช่วงที่ทำหน้าที่อยู่โดยเด็ดขาด

นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาหาราคายางพาราตกต่ำตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่เห็นชอบเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ โดยเฉพาะส่วนราชการที่ต้องการใช้ยาง 180,000 ตัน กำหนดไว้ว่าการประกวดราคาผู้ประมูลรับจ้างก่อสร้างถนนต้อง

ซื้อยางที่ผสมจากน้ำยางสดที่จัดจำหน่ายโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อป้องกันการนำยางเก่ามาขาย โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 แต่ละกระทรวงจะใช้เงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีหลายหมื่นล้านบาท

รว.เกษตรฯ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบช่วยเหลือผู้ประกอบการ รัฐบาลจะช่วยเหลือดอกเบี้ยอัตราไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ประกอบการที่เข้าไปรับซื้อยางแห้ง ภายใต้สินเชื่อก้อนใหม่ 20,000 ล้านบาท คิดเป็นเงินที่รัฐต้องชดเชยดอกเบี้ย 600 ล้านบาท มีเป้าหมายดูดซับยางแห้งออกจากตลาด 100,000 ตัน หรือเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของยางแห้งทั้งหมด ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการกรีดยางและลดพื้นที่การปลูกยาง กยท.จะชดเชยรายละ 4,000 บาท จากเดิมที่ได้รับอยู่แล้วรายละ 16,000 บาทต่อไร่ รวมแล้วจะใช้เงินอีก 80 ล้านบาท โดยนำเงินจากกองทุนพัฒนายางของการยางแห่งประเทศไทยมาจ่ายให้

“สำหรับเจ้าของสวนยางเพื่อเป็นแรงจูงใจให้โคนันยาง

เก่าแล้วปลูกต้นใหม่ทดแทน และยางที่ปลูกอยู่ในสถานที่ราชการ เช่น องค์การป่าไม้หรือกรมวิชาการ เป็นต้น จะหยุดกรีดยางเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.61 การลดพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด การปรับเปลี่ยนอาชีพเป็นสิ่งสำคัญให้เกษตรกรมีความยั่งยืนในเรื่องรายได้ อยู่ในมาตรการระยะกลางและระยะยาวจะมีการดำเนินการต่อไป รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังในการแก้ปัญหา ก็จะทำให้ราคาขยับดีขึ้น” นายกฤษฎากล่าว

พล.อ.ประยุทธ์เปิดเผยอีกครั้งหลังการประชุมว่า ที่ประชุมหารือการแก้ปัญหาหาราคายางหลายประเด็น ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ โดยการแก้ไขปัญหาจะค่อยๆ ดีขึ้น ราคาขยับพาราผูกพันกับท้องตลาดหลายภาคส่วนพยายามลดต้นทุนเนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีปัญหา จึงมีความพยายามที่จะปลูกยางพาราในพื้นที่อื่น แม้คุณภาพจะน้อยลงก็ไม่เป็นไร รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งระบบ อย่าเร่งรัดกดดันเลย และจะเสนอมติมาตรการแก้ไขปัญหาหาราให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาต่อไป.

More state aid for rubber approved

CHATRUDEE THEPARAT

The government yesterday approved state measures to tackle low rubber prices, including a new loan package worth 20 billion baht for entrepreneurs who agree to purchase and stockpile rubber.

According to Grisada Boonrach, the agriculture and cooperatives minister, the measures were endorsed yesterday by the Natural Rubber Policy Committee chaired by Prime Minister Prayut Chan-o-cha.

Under the new loan package, the government will subsidise a 3% interest rate for loans taken out by entrepreneurs who agree to purchase rubber and keep in their stockpiles.

The government expects to use about 600 million baht on interest rate subsidies.

Mr Grisada said the loan package will prompt entrepreneurs to buy 100,000 tonnes of dry rubber sheet, representing 80% of

the dried rubber sheet now in the market.

According to Mr Grisada, the committee also approved state agencies buying more natural rubber to use for construction of roads and sports fields.

He said many state agencies still have budget left for building roads and sport fields, so they will be asked to buy more latex from farmers to be used for construction.

The government expected state enterprises to buy a total 180,000 tonnes of latex from farmers, rising from 70,000-80,000 tonnes a year in an earlier plan. Combined spending is estimated at 12.7 billion baht.

Gen Prayut earlier instructed nine state agencies to speed up the use of rubber in a bid to lift domestic demand and shore up falling rubber prices.

The nine organisations are the Agriculture Ministry, Defence Ministry, Transport Ministry, Education Ministry, Natural Resources and Environment Ministry, Public Health Ministry, Interior Ministry, Tourism and Sports Ministry and Bangkok Metropolitan Administration.

Gen Prayut told the agencies to get their budget out before the fiscal year was over because he wanted the agencies' plans for rubber use to begin immediately and be completed by the end of fiscal 2018.

The plans were devised to help relieve the rubber glut, which is partly to blame for free-falling rubber prices.



3แรงแข่งขัน



กั๊บตกรัฐมนตรีใหม่ **กรม.บักตุ๋ 5** ที่ตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ สิ่งที่ต้องทำคือ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงงานนี้ **กฤษฏา บุญราช** ทั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 2 ทั่น คือ **วิวัฒน์ ศัลยกำธร** และ **ลักษณะ วจนานวิชัย** ก็ไม่พลาด มาพร้อมกันในคราวเดียว ทั่น รมต.บอกว่า มีความพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ด้วย 3 แรงแข่งขัน โดยเริ่มตั้งแต่การยกเครื่องเช่นไหว่ของถววย ก็ช่วยกันยก 3 คน และยืนยันหนักแน่นว่า **“ไม่ใช่ยกไม้ไทวนะ แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทั่น 3 คน”**

พอถึงขั้นตอนคัล้องพวงมาลัยข้อพระกรให้องค์พระพิรุณทรงพญานาค ที่มีขนาดสูงมาก ต้องใช้ไม้ช่วย เล่ากันว่า บางคนมือจะสั้นแขนไม่ได้ พวงมาลัยร่วงลงมาก็มี แต่ถึงคราวทั่น รมว.กฤษฏา บอกว่า **“ผมแขนขั้บขั้บแป็บเดียวเสร็จพร้อมจัดแต่งพวงมาลัยให้แขวนอย่างสวยงามด้วย ฮ่าๆๆ ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวขั้วัดว่าจะทำงานได้ลุลยหรือเปล่านะ”** (ฮา)

โท...เริ่มตันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นใจแล้ว เรียกว่าเริ่มตันคิมขั้ยไปกว่าครึ่ง ไซ้มัยคร้า (อิอิ)

'รมต.ป้ายแดง'กับงานคืนสุขเกษตรกร

ตรวจการบ้าน

นับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่จะพิสูจน์ฝีมือ "รัฐบาลท้อปบู๊ต" หลังจัดทัพใหม่ รื้อใหญ่กระทรวงอุ้งข้าว อุ้งน้ำของประเทศ ภายใต้ฝีมือ "3 ขุนพล" รัฐมนตรีหน้าใหม่ เร่งแก้เกมปิดจุดอ่อนสางนโยบายที่ล้มเหลว หลังตกเป็นเป้าให้ฝ่ายการเมืองโจมตีมาโดยตลอด จึงนับเป็นภารกิจใหญ่สำคัญที่ต้องเร่งฟันฝ่า จึงถึงเวลาจับเป้าลุย "รัฐมนตรีป้ายแดง" อย่าง "วิวัฒน์ ศัลยกำธร" รมช.เกษตรและสหกรณ์ ถึงความหวังของเกษตรกร

☆☆☆ ปมร้อนในกระทรวงเกษตรฯที่ต้องเร่งสางให้เสร็จภายใน 1 ปีมีอะไรบ้าง

เวลาการทำงาน 1 ปี มีทั้งเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องแก้ปัญหาให้เสร็จเฉพาะหน้า ระยะกลางและระยะยาว ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไข คือ เรื่องน้ำท่วม ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่จานหลักอยู่แล้ว กระทรวงเกษตรฯเป็นหน่วยงานที่คอยให้การสนับสนุน ขณะที่เรื่องภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงก็ต้องเร่งดำเนินการเช่นกัน รวมถึงราคาสินค้า 6-7 ชนิด ที่เป็นพืชผลทางการเกษตร ถือเป็นงานเร่งด่วน แต่เรามีแผนที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งอะไรที่เป็นเรื่องดีแล้วก็ทำต่อเนือง อะไรที่จำเป็นต้องเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ก็จะต้องมีการพูดคุยหารือกันต่อไป รวมถึงอะไรที่จำเป็นต้องตกแต่งให้เหมาะสมกับยุคสมัยเราก็จะทำ

รมว.เกษตรและสหกรณ์ให้นโยบายไว้ดีมากว่า คือนโยบาย 3 ต่อ เดิม และแต่ง เราจึงไม่ต้องให้นโยบายใหม่ เพราะการทำงานไปในแนวทางเดียวกันหมดอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีพระบรมราโชบายที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานให้เดินตามรอยรัชกาลที่ 9 และให้ศึกษาหาความรู้ เราจึงจะให้ความรู้กับคนในกระทรวงเกษตรฯเป็นหลัก และให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้บริโภคด้วย เช่นเดียวกับนายกฯที่มอบหมายให้เดินตามรอยรัชกาลที่ 9 อย่างไรก็ดีตามนโยบายของผมไม่มีอะไร ง่าย ๆ คือ ทำนโยบายทั้งหมดที่พูดมาให้เป็นจริงเท่านั้น

☆☆☆ วางแผนการทำงานเป็นขั้นตอนไว้อย่างไรบ้างสำหรับเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

“ผมคิดว่าคุณธรรมต้องนำไปในยุคที่ผม 3 คนมาอยู่ การเรียกเงินจากข้าราชการประจำ ผม 3 คนจะต้องไม่มีเด็ดขาด เพราะผมคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเรามาแล้วมีใจให้กัน พร้อมจะมาทุ่มเทรับใช้ทุกคนที่อยู่ในนี้”



วิวัฒน์ ศัลยกำธร
รมช.เกษตรและสหกรณ์

เราอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาพร้อมกับเราให้มากที่สุด แต่เราก็ต้องฟังคนรุ่นใหม่ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่ฟังเขา เขาก็จะไม่ร่วมมือกับเรา ซึ่งถือเป็นแผนงานระยะกลางอยู่แล้ว แต่ในระยะสั้นเราก็ต้องทำด้วย โดยจะต้องมีหลักสูตรในเรื่องนี้ ที่เหมาะกับวัยรุ่น ให้วัยรุ่นอยากมาเป็นเกษตรกรมากขึ้น เราอยากได้สมาธิฟาร์มเมอร์ จึงจำเป็นต้องดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา

ขณะที่แผนระยะยาว เราจะทำทั้งหมด 5-6 เรื่อง คือ

1. เรื่องดิน คือ ดินต้องสมบูรณ์ ดินที่ไม่สมบูรณ์ต้องได้รับการแก้ปัญหา การใช้ดินผิดประเภท ต้องวางแผนให้ดินที่เสื่อมลงไปแล้ว 93 ล้านไร่ ต้องฟื้นตัวภายในกี่ปี ซึ่งแผนในเรื่องนี้จะต้องออกมาให้ได้ว่าทำอะไรให้คนอยู่กับป่าให้ได้ แต่จะอยู่อย่างไรให้มีป่าเกิดขึ้นใหม่ด้วย รวมถึงให้ดินสมบูรณ์ชุ่มน้ำไว้ไม่ให้หน้าไหลมาท่วมคนข้างล่าง ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ชัดเจนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว

2. เรื่องน้ำ ระบบ

ชลประทานเรามีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ใน 30 ล้านไร่ ทางแก้ปัญหา คือต้องเก็บน้ำเพิ่ม โดยให้ชาวบ้านช่วยเก็บ หากจะไปสร้างอ่างเก็บน้ำ ตอนนี้อยู่ทั่วประเทศไม่เอ้อ บางพื้นที่มีคนอยู่จำนวนมาก เราต้องไปทะเลาะกับคน ฉะนั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย ใจผมไม่อยากจะเงินงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่อยากเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมาร่วมกัน 3. เรื่องความแปรปรวนของอากาศโลก เรื่องนี้ผมตั้งใจจะไปหาคนเก่ง และมีความรู้ซึ่งมีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รู้จักกันมาเตรียมแผนรองรับในเรื่องนี้

4. เรื่องคน เป็นเรื่องที่ผมปวดหัวมากที่สุด ทั้งคนในกระทรวงเกษตรฯ และคนภายนอก โดย รมว.เกษตรฯสั่งการไว้ว่าจะทำอะไรให้คนในกระทรวงคิดและเข้าใจเรื่องนี้เหมือนที่ผมเข้าใจ โดยเรากำลังเตรียมหลักสูตรใหม่ให้มีการเรียนรู้งานของพระเจ้าแผ่นดิน ไม่ใช่เฉพาะในส่วนราชการ คือใครสนใจเราเปิดกว้างให้ทุกคนมาเรียนได้ และ 5. เรื่องการพัฒนาองค์กร เราจะมีหลักสูตรการพัฒนาเรียกว่าการเรียนรู้แบบใหม่ คือ แกล็คทีฟ เลิร์นนิ่ง ที่ต้องไม่ใช่การมานั่งท่องจำกันอีกต่อไป อยากรู้ก็ตาม จะต้องทำเรื่องเร่งด่วนทั้งหมดเฉพาะหน้าและเตรียมการให้พร้อมสำหรับเรื่องดังกล่าวด้วย

☆☆☆ วางเป้าหมายว่ากระทรวงเกษตรฯจะมอบของขวัญคืนความสุขให้เกษตรกรอย่างไรบ้าง

เรียกว่าความรู้ความเข้าใจหัวอกเกษตรกรจะดีกว่า และการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรอย่างสามัคคี ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด แต่คุณธรรมในยุคที่ผม 3 คนมาอยู่ ผมคิดว่าคุณธรรมต้องนำ การเรียกเงินจากข้าราชการประจำ ผม 3 คนจะต้องไม่มีเด็ดขาด เพราะผมคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเรามาแล้วมีใจให้กัน พร้อมจะมาทุ่มเทรับใช้ทุกคนที่อยู่ในนี้ พร้อมทำหน้าที่รับใช้คนในกระทรวง รับใช้เกษตรกรตามภาระหน้าที่ที่ตัวเองควร

ทำ ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ที่มีขอบทั้งหลาย รับเฉพาะเงินเดือน ซึ่งเป็นความชัดเจนในเป้าหมาย และที่สำคัญที่สุดต้องทำให้ดินและน้ำดีขึ้น ผมว่าเป็นของขวัญชิ้นดีของเกษตรกร ขณะเดียวกันความรู้ดีเครือข่ายทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง ผมว่าเป็นของขวัญอีกหลายชิ้นทีเดียว

“ของขวัญทั้งหมดเกษตรกรต้องลงมือทำเอง เราไม่ใช่มาฝึกให้เกษตรกรเป็นขอทาน แต่เราจะมาชักชวนให้เกษตรกรร่วมกันทำ ไม่ใช่เกษตรกรนั่งรอรัฐบาลหยิบยื่นให้ นั่นเป็นเรื่องที่ผิด และไม่ใช่วิธี

คิดของเรา ถ้าคิดว่าจะมาเป็นเกษตรกรแล้ว จะมาเอาเปรียบคนอื่น หรือแม้แต่จะมาเป็นข้าราชการแล้ว จะมาเอาเปรียบคนอื่นนั้นไม่ใช่ข้าราชการ และเกษตรกรก็ต้องมีคุณธรรมเหมือนกัน ถ้าใจใครจะอยากคบ ใครจะอยากค้าขายกับเรา ฉะนั้นจะต้องเสียสละเพื่อ

สังคมนิยมประชาธิปไตย คือ ฟังคนอื่นมากกว่าที่จะเรียกร้องเอา ใช้เหตุผลอดทนต่อหน้าที่ ผมจึงคิดว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกร

☆☆☆ สุดท้ายในฐานะ รมช.เกษตรฯป้ายแดงอยากฝากการทำงานตรงนี้อย่างไร

สำหรับผมการกลับมาครั้งนี้เหมือนกลับบ้านเข้ามาบ้าน ไปตะลอนอยู่ข้างนอก 20 กว่าปี เพื่อไปสร้างต้นแบบความสำเร็จ พอกลับมาเข้ามาในบ้านเขาก็ต้อนรับผมดีมาก ไม่รู้สึกกังวล แต่กลับรู้สึกอบอุ่นมากกว่า จึงไม่ต้องฝากอะไร เพราะเขาได้ทำกันไว้เยอะอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าก็จะมีกำลังใจ มีน้ำใจมาให้กัน เพื่อช่วยกันทำงาน ประสพการณ์ที่ผมไปทำมาตลอด 20 กว่าปีก็จะนำมาใช้ในการทำงาน และค่อย ๆ จัดระบบกันไป.

ลุยขับเคลื่อนกบภ.แก้จน บิ๊กตุ๋ฟุ้ง61ปีทองชาวไทย

ทำเนียบฯ ● “บิ๊กตุ๋” ขับเคลื่อน “กบภ.” แก้จน คมแผนงานทุ่มงบลงพื้นที่ ลุยโมเดล “กาฬสินธุ์ แสบปีเนส 2019” แจก 4 แพ็กเกจช่วยเกษตรกร ฟุ้งปี 61 ปีทองของไทยปรามอย่าขัดแย้งกันเองจนเสียโอกาส

ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 09.30 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (ก.บ.ภ.) นัดแรก โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ นายวิษณุ เครืองาม พร้อมด้วยนายสุวัจน์ ตันยวธรณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่คือ ก.บ.ภ. ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แม้หลายพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน แต่ต้องปรับการทำงานให้สอดคล้อง เพื่อตั้งศักยภาพให้ออกมาและขับเคลื่อนต่อไป

อ่านต่อหน้า 10

ลุยขับเคลื่อน

โดยเฉพาะการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มีลักษณะงานทั้งแบบฟิงก์ชันและงานของกลุ่มจังหวัด ที่ต้องสอดคล้องกับระดับภาค เพื่อสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในพื้นที่

วันเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “Gen.Prayut Chan-o-cha ทีมงาน” ซึ่งเป็นเพจของทีมงาน พล.อ.ประยุทธ์ ได้โพสต์ภาพ พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ภ. พร้อมข้อความว่า “ดูเด็ด 15 ธ.ค.60 นายก

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งตั้งขึ้นในรัฐบาลนี้ เพื่อดูแลพื้นที่และงบประมาณมิติของพื้นที่ Area based จากทุกระดับ ให้สอดคล้องกันตั้งแต่จังหวัด-กลุ่มจังหวัด-ภาค เน้นงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้มากขึ้น พร้อมจัดทีมแก้ปัญหาความยากจนตัวถึงตัว ใจถึงใจ เอาปัญหาามาแก้ไขให้ได้”

ในช่วงคำ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันพุธที่ 13 ธ.ค. ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่มีรายได้อยู่ในระดับต่ำ มีสัดส่วนผู้มีรายได้น้อยกว่าร้อยละ 32 มีผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 3 แสนคน ทั้งๆ ที่กาฬสินธุ์นั้นมีพื้นที่เกษตรกรรม 53% มีทรัพยากรป่าไม้ 10% มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอีกมากมาย แต่ขาดการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มานาน เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ จากแหล่งผลิต สู่โรงงานแปรรูป และตลาดภายนอก รวมทั้งขาดการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ประชาชนยังพึ่งพาตนเองไม่ได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ ครม.ได้เห็นชอบตามที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและโครงการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ตามความเร่งด่วน

นายกฯ กล่าวอีกว่า ธนาкарโลกได้จัดทำรายงานแนวโน้มการเติบโตแบบมีส่วนร่วมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในระยะยาว โดยระบุว่าประเทศไทยมีพัฒนาการก้าวหน้าไปมาก กล่าวคือมีประชากรที่เริ่มหลุดพ้นจากความยากจน และมีสัดส่วนของประชากรที่ก้าวสู่รายได้ระดับปานกลางในสัดส่วนที่สูงขึ้น ไม่มีผู้อยู่ในความยากจนขั้นรุนแรงตามเกณฑ์ของธนาкарโลกแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลจากสายตาคงกายนอกที่มองไทยในมุมมองที่ดีขึ้น จึงอยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังเดินหน้า แม้จะเป็นก้าวที่ย่างช้า แต่มั่นคง และอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยความเพียรและความอดทน รัฐบาลไม่ได้จะพอใจเพียงเท่านี้ เนื่องจากยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขอีกมาก

“ขณะนี้เราได้จัดทำโมเดลในการลดความยากจน ภายใน 2 ปี ระยะแรกจะครบ

โดยใช้โมเดลของ กาฬสินธุ์ แสบปีเนส 2019 เป็นแนวทางที่จะทำต่อไปทั่วประเทศ ก็จะเริ่มไปพร้อมๆ กัน โดยมี 4 องค์ประกอบหลักคือ 1.การค้นหาครัวเรือนยากจนโดยใช้เกณฑ์รายได้ การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และการคัดเลือกโดยประชาคมระดับหมู่บ้าน 2. กลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับจังหวัด ลงมาถึงระดับหมู่บ้าน 3.กิจกรรมการขับเคลื่อน อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเพื่อจำแนกสถานะ การส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม และ 4.การติดตามและประเมินผลจากคณะทำงานระดับต่างๆ เพื่อจะพิจารณาส่งเสริมต่อเนื่องหรือต่อยอด ซึ่งจะมีการให้รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับครัวเรือน กลุ่มอาชีพ ชุมชน ที่ประสบความสำเร็จด้วยคะแนน” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป (อียู) ได้เห็นชอบที่จะปรับความสัมพันธ์ด้านการเมืองกับประเทศไทย และยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างยุโรป-ไทย ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายกลุ่มประเทศคู่ค้าออกไป และสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

“ในปีหน้า 2561 ก็จะเป็นปีพิเศษ เป็นปีแห่งการเปิดกว้างทางโอกาส สำหรับคนไทยและประเทศไทยที่จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เห็นได้จากการประชุมเวทีเอเปก อาเซียนซัมมิต เมื่อกลางเดือน พย.ที่ผ่านมา ซึ่งการพัฒนาของบ้านเมืองเราไม่เพียงแต่เชื่อมโยงกับอาเซียนเท่านั้น แต่ได้ขยายตลาดแห่งโอกาสไปสู่อาเซียน +3 +6 และ +9 โดยมีอาเซียนอยู่ตรงกลาง ครอบคลุมความร่วมมือใหม่นี้ และประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอีกขั้นหนึ่ง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นต้นไป จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่สำคัญมากสำหรับบ้านเมืองของเราและทุกคน” นายกฯ กล่าว

ทั้งนี้ ยากจะบอกว่าโอกาสจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้น เมื่อประตูแห่งโอกาสปิดลงแล้ว หากเราไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่เราจะได้รับโอกาสที่ดีลักษณะนี้อีก ดังนั้นขอให้ทุกคนได้ช่วยกันร่วมมือกัน ที่ผ่านมาก็หากว่าเราไม่มีความพร้อมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มัวแต่ขัดแย้งกัน และมีปัญหาภายในกันเองไม่ให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ในเรื่องของการขัดแย้ง การแบ่งแยก การไม่มีเสถียรภาพ ก็ทำให้ประเทศของเรานั้นไม่

ต่างอะไรจากคนป่วย แล้วเราจะมีความพร้อม
ไปแข่งขันกับใครเขาได้ในโลกใบนี้อีกต่อไป

“วันนี้เราต้องฟื้นฟูคนป่วย ให้เป็นนัก
กีฬา ด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับประเทศ ตั้งแต่ภาคการผลิต
ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และเงินทุน ทำให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าออกสู่ตลาด
ระดับโลก และตลาดออนไลน์ หรืออี-คอม
เมิร์ซ ซึ่งต้องอาศัยพลังแห่งความร่วมมือจาก
กลไกประชารัฐในทุกระดับ ตลอดห่วงโซอุป
ทาน เราต้องจัดอุปสรรคภายในให้หมดสิ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับปรุง
กฎหมายที่ยังไม่ทันสมัย ไม่เป็นสากล และที่
สำคัญที่สุด ก็คือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ในทุกระบบ เป็นต้น” พล.อ.ประยุทธ์ระมุ

สำหรับดัชนีรายได้เกษตรกรปี 2560
มีทิศทางที่แจ่มใส โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นราว
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2559 จากผลผลิต
สินค้าเกษตรขยายตัว ทั้งนี้ รัฐบาลยังมีอีก
หลายมาตรการที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร มีหลายแพ็คเกจออกมาใน
ขณะนี้ เช่น 1.แพ็คเกจช่วยหนี้เกษตรกร
เป็นการแก้ไขปัญหานี้สิน พร้อมกับการฟื้นฟู
อาชีพการเกษตร 2.การทำไฮโล (ยุ่งฉาง)
เก็บผลผลิตการเกษตร เพื่อชะลอสินค้าเกษตร
ออกสู่ตลาดไม่ให้คั่งค้าง 3.การส่งเสริมให้รวม
กลุ่มเป็น “วิสาหกิจชุมชน-สหกรณ์-เกษตร
แปลงใหญ่ที่เข้มแข็ง” และ 4.การเพิ่มความ
เข้มแข็งให้ธุรกิจ SMEs อย่างครบวงจร.



นวัตกรรม สู้ภัยภัยผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ

กรมเห็นชอบแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มีผลนับแต่นายกรัฐมนตรีลงนามใน ประกาศแต่งตั้ง และ มอบหมายให้เป็นผู้ช่วย รัฐมนตรี ประจำกระทรวง เกษตรและสหกรณ์



ประมง, 2548 รองอธิบดี กรมประมง

2551 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 2552 ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง เกษตรและ สหกรณ์, 2553 รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษียณอายุราชการใน

ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมประมง

เกิดวันที่ 12 สิงหาคม 2497 จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหา บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผ่านการดำรงตำแหน่งต่างๆ อาทิ หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี กรมประมง ปี 2530 หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณ

กองแผนงานและนโยบายประมง 2535

2540 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ ทรัพยากรประมง กรมประมง

2546 ผู้อำนวยการกองแผนงาน,

2547 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

แก้อธิบดีกรมประมง ปี 2557

มีผลงานและรางวัลเกียรติยศการันตี อาทิ การเพาะพันธุ์ปลาเก๋า การทำให้ ปลากระพงขาวมีไข่ทั้งปี การผสมเทียมกุ้ง กูลาดำ ครั้งแรกของประเทศไทย

อีกทั้งเป็นผู้ริเริ่มการบริหารระบบงาน แบบ Cluster มิสเตอร์กุ้งคนแรกของ ประเทศไทย ผู้ริเริ่มให้มีการจัดทำระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ใน สินค้ากุ้งของกรมประมง

ผู้ริเริ่มการทำฟาร์มทะเล (Sea Farming) ริเริ่ม E-Smart farm

เข้ารับงานผู้ช่วยรัฐมนตรี เสริมทัพ บริหารยุคกฤษฎา บุญราช นั่งว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เคาะ 3 มาตรการ
แก้ปัญหาราคาขาย
> 12

ปลอยสินเชื่อ2หมื่นล้านเพิ่มแปรรูป

เคาะ3มาตรการแก้ราคาขาย

กรม.จ่อถก 19 ธ.ค.นี้
นายกฯมั่นใจแก้ปัญหาได้ผล

กรุงเทพธุรกิจ ● กนย.เคาะ 3 มาตรการ
แก้ไขปัญหาราคาขายพาดกต่ำ เล็งปลอย
สินเชื่อ 2 หมื่นล้านช่วยผู้ประกอบการซื้อ
ยางแปรรูปเลี้ยงเสนาอกรม.สัปดาห์หน้า

นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาราคา
ขายตกต่ำซึ่งเป็นมาตรการในระยะ
สั้น 3 มาตรการโดยจะเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้

สำหรับมาตรการทั้ง 3 ข้อได้แก่อนุมัติ
วงเงินสินเชื่อวงเงิน 2 หมื่นล้านบาทเพื่อ
ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อยางแห้ง
ไปใช้เพื่อการแปรรูปโดยรัฐบาลจะชดเชย
ดอกเบี้ยให้ 3% วงเงินงบประมาณในการ
ชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 600 ล้านบาท โดย
ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เป็นผู้ประกอบการ
ขนาดกลางที่มีความต้องการใช้ยางพารา
ประมาณปีละ 5 - 6 แสนตันซึ่งการให้
สินเชื่อนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้
ยางพาราในประเทศได้

มาตรการต่อมาคือเพิ่มปริมาณการ
ใช้ยางพาราในส่วนของหน่วยงานราชการ
ต่างๆซึ่งในที่ประชุมฯได้ข้อสรุปของหน่วย
งานต่างๆในงบประมาณ 2561 เพิ่มเป็น
1.8 แสนตันจากเดิมที่มีความต้องการใช้
เพียง 8 - 9 หมื่นตัน ซึ่งความต้องการ
ใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้นมีความต้องการทั้ง
ในส่วนของการทอรองเท้า (อปท.) การทอ
การทอถุงมือและกีฬา โดยเฉพาะใน
ส่วนของการสร้างและซ่อมแซมถนนที่
สามารถเพิ่มสัดส่วนการผสมยางพารา



เกษฎา บุญราช

ได้ในสัดส่วน 3 - 20% ซึ่งโครงการเหล่านี้
มีงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ
อยู่แล้ว โดยในการใช้ยางพาราในส่วนนี้
จะมีการกำหนดในทีโออาร์ว่าให้มีการซื้อ
น้ำยางพาราจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อ

ไม่ให้มีการเวียนอขายพาราเก่ามาขาย
ส่วนมาตรการสุดท้ายคือมาตรการองค
การกรีดยางในพื้นที่ส่วนราชการทั้งหมด
เป็นเวลา 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 2561) ซึ่งมี
พื้นที่ปลูกยางพาราอยู่ประมาณ 1.2 แสนไร่
คาดว่าจะช่วยลดปริมาณได้ประมาณ 5,000 ตัน
และเชิญชวนให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูก
ยางพาราโดยมีเป้าหมายอีก 2 แสนไร่ โดย
รัฐจะจ่ายเงินชดเชยให้รายละ 4,000 บาท
ต่อราย โดยไม่รวมกับเงินที่ กยท.เคย
สนับสนุนให้มีการโค่นต้นยางพาราไร่ละ
16,000 บาทต่อไร่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าที่ประชุมได้
หารือการแก้ไขปัญหาราคาขายพาราใน
หลายประเด็นทั้งการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ โดยการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) และได้หารือ
ร่วมกัน ซึ่งมาตรการที่จะต้องทำอย่าง
ต่อเนื่อง และมีงบประมาณจำนวนหนึ่ง
ให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร เพื่อ
ช่วยเหลือในเรื่องของการชดเชยดอกเบี้ย
ในการหาเงินทุนต่างๆ โดยจะเสนอ
มาตรการแก้ไขปัญหายางพาราให้ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป